

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG) โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. รุ่นที่ 1 และ 2 (รุ่นละครึ่งวัน)

ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน	หน่วยงาน	ลายเซ็นเข้า	ลายเซ็นร่วม
1	นายวรวิศ ไชวรักษ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
2	นางนุชนาด พบประเสริฐ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	๒	
3	นายสุรศักดิ์ เหล่าพาณิชย์กุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		สุรศักดิ์
4	นางอารักขา ปทุมบาล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		อารักขา
5	นางพิมพ์กัญ กลั่นเรืองแสง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
6	นางรอยพิมพ์ เลิศวิริยานันท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	รอยพิมพ์	
7	นายสุวัฒน์ ปทุมบาล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		สุวัฒน์
8	นายยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	ยุทธศาสตร์	
9	นางงามพิศ จันทร์ทิพย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
10	นายนรินทร์ รัชฎาพร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		นรินทร์
11	นางสาวสุริยา ชานุพรหม	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
12	นายศิครา สพสมัย	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
13	นายธีรพัฒน์ ดันพิริยะกุล	นายแพทย์ปฏิบัติการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	ธีรพัฒน์	
14	นางสาวเพชรรัตน์ สิ้นเปียง	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		เพชรรัตน์
15	นายปกป้อง เชื้อสุวรรณ	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		ปกป้อง
16	นางสาวกมลวรรณ เขียวพันธ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	กมลวรรณ	
17	นางสาวคาราวรรณ วงศ์พรหมเมศร์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	คาราวรรณ	
18	นางสาวแวววรรณ กองมี	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	18.	
19	นางชนินฐา หงษ์ศิริ	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
20	นางสาวชลาทิพย์ ชื้อวัฒน์	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		ชื้อวัฒน์
21	นางสาวปิ่นนภา เตชะอ้าย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	ปิ่นนภา	
22	นางสาวปกาศา นาไว้อย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	ปกาศา	
23	นางสาวศุภกิจรา ไคววัลย์	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		ศุภกิจรา
24	นายชัชวาล พละภิญโญ	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
25	นางกิตติกา อาทิตย์	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	กิตติกา	
26	นางสาวจันทร์จิรา จิตรกันที	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	จันทร์จิรา	
27	นางสาวจิตภา หงษ์สุกสมิทธิ์	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		จิตภา
28	นางสาวพรนภัส เปรมปัญญา	นายแพทย์ปฏิบัติการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	พรนภัส	
29	นายจิระพงษ์ กอเทพวัลย์	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		จิระพงษ์
30	นายณัฐวัฒน์ ยาวุฒิ	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	ณัฐวัฒน์	
31	นายอนวัช ถดอม	นายแพทย์ปฏิบัติการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		อนวัช
32	นางสาวนพร คำแจ่ม	นายแพทย์ชำนาญการ	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์	นพร	
33		นายแพทย์ (โรคศ ทศ นาถิก)	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
34		นายแพทย์ (โรคศ ทศ นาถิก)	งานบริการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์		
35	นางสาวรัตนา ไชยพองศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		กลุ่มการพยาบาล	รัตนา	
36	นางสาวศิริพร จิระศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยในหญิง 2	กลุ่มการพยาบาล		ศิริพร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน	หน่วยงาน	ลายเซ็นเข้า	ลายเซ็นบ้าย
37	นางพรทิพย์ ศรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานอาชีวอนามัย	กลุ่มการพยาบาล	พรทิพย์	
38	นางศิริรัตน์ วรรณจตุรพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานห้องคลอด	กลุ่มการพยาบาล		ศิริรัตน์
39	นางบุญเทียน แก้วมงคล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานส่งเสริมสุขภาพ	กลุ่มการพยาบาล		
40	นางกมลวรรณ เคชะพอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานส่งเสริมสุขภาพ	กลุ่มการพยาบาล	กมลวรรณ	
41	นางพรทิพย์ อุสาหะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอก/NCD	กลุ่มการพยาบาล	พรทิพย์	
42	นางสาวประภาพร พันธุ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานวิสัญญี	กลุ่มการพยาบาล	P.	
43	นางอารีย์ ใจคำป็น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอกพิเศษ	กลุ่มการพยาบาล	อารีย์	
44	นางสาวกรกษม หาญรัตนชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอก	กลุ่มการพยาบาล		
45	นางอารีย์ ใจมาทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอก	กลุ่มการพยาบาล		อารีย์
46	นางดวงแสง อัมพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอก	กลุ่มการพยาบาล	ดวงแสง	
47	นางปรีดา พิทาคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอกพิเศษ	กลุ่มการพยาบาล		ปรีดา
48	นางอัญชลี แก้วสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอก	กลุ่มการพยาบาล	อัญชลี	
49	นางสาวประสพพร วิถีอุตุครกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอก/หัวใจ	กลุ่มการพยาบาล		ประสพพร
50	นางหทัยกาญจน์ การกะสัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	กลุ่มการพยาบาล		
51	นางจันทนา อินชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	กลุ่มการพยาบาล	จันทนา	
52	นางพัฒนา ธวัชวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานส่งเสริมสุขภาพ	กลุ่มการพยาบาล	พัฒนา	
53	นางภาณี ศรีสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	กลุ่มการพยาบาล		ภาณี
54	นางจันทร์จิรา สุดใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	กลุ่มการพยาบาล	จันทร์จิรา	
55	นางสาวนิลวรรณ นิลสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	กลุ่มการพยาบาล	นิลวรรณ	
56	นางดาวเรือง อิ่มเอิบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	หน่วยไตทางช่องท้อง	กลุ่มการพยาบาล		
57	นางอุบล สุวรรณมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยในหญิง 1	กลุ่มการพยาบาล		อุบล
58	นางอัมพร รอดสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	หอผู้ป่วยพิเศษ 1	กลุ่มการพยาบาล	อัมพร	
59	นางปรีขนาด ดวงศรีลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยนอก	กลุ่มการพยาบาล	ปรีขนาด	
60	นางรศิณัฐ์ แสงประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยในหญิง 1	กลุ่มการพยาบาล		
61	นางปานพิศุต สุกตฤ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยในชาย 1	กลุ่มการพยาบาล	ปานพิศุต	
62	นางพนารัตน์ สมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยในชาย 2	กลุ่มการพยาบาล	พนารัตน์	
63	นางสุพร มอรรยอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	หน่วยไตทางช่องท้อง	กลุ่มการพยาบาล		
64	นางจันทรา คินคาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยในชาย 1	กลุ่มการพยาบาล	จันทรา	
65	นางกาญจน์ ทองมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานห้องผ่าตัด	กลุ่มการพยาบาล		กาญจน์
66	นางดรุณี แปงทิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	กลุ่มการพยาบาล		
67	นางอรพินท์ สิริโชคตระการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานห้องผ่าตัด	กลุ่มการพยาบาล		
68	นางสาวธนิชฌนิก ไชยเป็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	กลุ่มการพยาบาล		ธนิชฌนิก
69	นางสายพิณ คำไผ่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	กลุ่มการพยาบาล	สายพิณ	
70	นางสาวศรัญญา เสวตเสรมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	กลุ่มการพยาบาล	ศรัญญา	
71	นางนันทภัส มาจิว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานห้องคลอด	กลุ่มการพยาบาล		
72	นางมณฑกานต์ เครือเคจ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	งานอาชีวอนามัย	กลุ่มการพยาบาล	มณฑกานต์	